



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จ.น่าน โทร.๐๕๕-๗๘๑๗๕๕

ที่ นน๐๔๓๒/๒๑๖ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ตามที่หน่วยงานกำหนด

เรียน สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุก
รูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่แสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมี
คุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอก นั้น

ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงาน หน่วยบริการ ตลอดจนบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเวียงสาถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทุจริตข้างต้นโดยเคร่งครัดและเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต
ประพบัติ มีขอบและป้องกันการกระทำผิดวินัย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา พิจารณาแล้ว
เห็นควรแจ้งประกาศ เรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ให้หัวหน้ากลุ่มงานในหน่วยงาน /
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเวียงสา ทุกท่าน ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป พร้อมทั้งให้นำประกาศ
ดังกล่าวนำเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา www.sasuksa.com และติดประกาศ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายฉลองชัย สิทธิวัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/ปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายชุมพล สุทธิ)

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จ.น่าน โทร. ๐๕๕-๗๘๑๗๕๕

ที่ นน๐๔๓๒/๒๑๖ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานกำหนด.

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานในหน่วยงาน / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเวียงสา ทุกท่าน

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่แสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอก นั้น

ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงาน หน่วยบริการ ตลอดจนบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสาถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทุจริตข้างต้นโดยเคร่งครัดและเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ประพฤติ มิชอบและป้องกันการกระทำผิดวินัย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งประกาศ เรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ให้หัวหน้ากลุ่มงานในหน่วยงาน / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเวียงสา ทุกท่าน ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป พร้อมทั้งให้นำประกาศดังกล่าวนำเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา www.sasuksa.com และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา